



## ฟรี7วันมอเตอร์เวย์-ด่วนกลับบ้านปีใหม่

### ● ‘ศักดิ์สยาม’ สั่งจัดแผนเดินทาง

### ● ปชช.ต้องสะดวกปลอดภัยที่สุด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมาย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงคมนาคมที่ดูแลและให้บริการเรื่องการเดินทางและการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางก่อนสรุปเป็นแผนการทำงานและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ได้มอบหมายนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานศูนย์ปลอดภัยคมนาคม และทีมงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมไปประชุมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละหน่วยงานพร้อมถอดบทเรียนการ



บริหารจัดการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 62 ที่ผ่านมาว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้าง ก่อนจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอย่างเข้มข้นที่จะนำไปใช้ตลอดทั้งปีไม่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 หรือช่วงวันหยุดยาวเท่านั้น

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า เบื้องต้นมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยนั้นจะเน้นปรับแผนให้เข้มข้นขึ้นในพื้นที่ที่ทีมงานวิเคราะห์ว่ามีจุดอ่อนเพื่อให้ประชาชนเดิน

ทางถึงบ้านอย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุดคาดว่าจะนำเสนอแผนให้ รมว.คมนาคมได้ภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ ก่อนประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธ.ค. ไปจนถึงช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ และหลังเทศกาลปีใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นกระทรวงคมนาคม จะมอบของขัญการเดินทางช่วงปีใหม่ให้กับประชาชนเหมือนเช่นทุกปี โดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ 2 สาย ของกรมทางหลวง(ทล.) ได้แก่ มอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และมอเตอร์เวย์สาย 9 หรือวงแหวนตะวันออกช่วงบางนา-บางปะอิน จะยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันศุกร์คือเวลา 00.01 น.

ของวันเสาร์ที่ 28 ธ.ค. 62 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63 รวมประมาณ 7 วัน ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยทล.ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบก่อนประกาศให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสายบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในห้วงเวลาเดียวกันด้วย.